
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รุกขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปน า้ยางพาราในพืน้ที่ภาคใต้ คาดอนาคตจะเดนิหน้าธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
น า้นมดบิ  ข้าวเปลือก และปาล์มน า้มัน 
 
                นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า   หลงัจากท่ีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack 
Accounting  Software : FAS) ให้ครอบคลุมสหกรณ์ท่ีด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป             
น า้ยางพารานัน้  ขณะนี ้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ลงพืน้ท่ีส ารวจสหกรณ์ในภาคใต้เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  และได้เร่ิมด าเนินการน าร่องไปแล้วบางส่วน  พบสหกรณ์ท่ีท าธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปน า้ยางพาราสามารถท างานได้รวดเร็วและให้บริการสมาชิกได้ทัว่ถึงมากยิ่งขึน้  กรมฯ จึง
เล็งขยายผลไปยงัสหกรณ์ท่ีท าธุรกิจดงักล่าวในภาคอ่ืนๆ ต่อไป  และคาดว่า จะสามารถขยายผล
การใช้งานได้ถึง 200 สหกรณ์ 

            ส าหรับโปรแกรมระบบบัญชีส าหรับธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน า้ยางพารา   ถือเป็น
โปรแกรมฯ ท่ีรองรับธุรกิจเฉพาะด้านเป็นครัง้แรกท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์พฒันาขึน้  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่สหกรณ์ท่ีท าธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน า้ยางพารา ให้สามารถจดัการธุรกิจรับซือ้-
ขายน า้ยางพาราภาคสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และเกิดประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถรู้
จ านวนสมาชิกท่ีท าธุรกิจยางพารา  เพ่ือจะได้ให้บริการและดูแลได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึน้  ทัง้นี ้ 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ได้เปิดตวัโปรแกรมอยา่งเป็นทางการไปแล้ว  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม ท่ีผ่าน
มา    ภายในงานมอบโลเ่กียรตคิณุแก่สหกรณ์ในโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบญัชี ๙๙๙ ความดีเพ่ือ
พอ่หลวงในพืน้ท่ีภาคใต้ท่ีจงัหวดัสงขลา  และได้รับความสนใจจากสหกรณ์ท่ีมาร่วมงานเป็นอย่าง
มาก 

 อย่างไรก็ตาม  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คาดว่าในอนาคต  หากโปรแกรมฯ ดังกล่าว
สามารถอ านวยความสะดวกให้สหกรณ์เป็นท่ีแพร่หลายแล้ว  กรมฯ จะเร่งด าเนินการพัฒนา
โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจรให้รองรับการด าเนินธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน า้นมดิบ ข้าวเปลือก ปาล์มน า้มัน หรือแม้แต่  ธุรกิจรวบรวมผลไม้    
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะเกษตรกรให้มากยิ่งขึน้ 

            “จากการท่ีกรมฯ ได้น าโปรแกรมระบบรวบรวมและแปรรูปน า้ยางพาราไปทดลองน าร่อง
กบัสหกรณ์บางแหง่ในพืน้ท่ีภาคใต้นัน้  แม้วา่จะได้รับผลตอบรับคอ่นข้างดี  แตก่รมฯ ก็จะต้อง
พฒันาระบบตอ่ไปให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการด าเนินงานของ



สหกรณ์มากท่ีสดุ  ในขณะเดียวกนั กรมฯ ก็ก าลงัศกึษาเพ่ือพฒันาโปรแกรมฯ ให้รองรับกบัธุรกิจ
เฉพาะด้านประเภทอ่ืนๆ ตอ่ไปเชน่กนั  เพราะการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคสหกรณ์  จะเป็นการ
สง่เสริมพฒันาชมุชนให้แข็งแกร่งอยา่งยัง่ยืนอีกด้วย ”       นายสิงห์ทอง กลา่ว 
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